



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๖๓ วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุพการีทหารอากาศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบเขตที่ตั้งฐานทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศเนปาล



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ในโอกาสการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศเนปาล ด้วยเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบอุปกรณ์จราจร จาก บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบกรวยยางติดแถบสะท้อนแสง และอุปกรณ์จราจรต่างๆ จาก พลอากาศเอก นิทัศน์ ศิริมาศ กรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการจราจรของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

คณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นพิเศษ จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่จังหวัดน่าน



พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสวยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ พร้อมด้วย พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ เข้าศึกษาแนวทางในการดำเนินการเข้าทำฝายแม้วชลอน้ำ ณ ลำน้ำห้วยล้า จังหวัดน่าน จากนั้น นำคณะเข้าศึกษาแนวทางพื้นที่ต้นน้ำแบบในการนำศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า ในการนี้ได้มอบแผงโซลาร์เพื่อใช้ประโยชน์ของศูนย์ จำนวน ๓๐๐ แผงรวมค่าติดตั้งอีก ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กสิกรรม ชุมชนต้นน้ำน่าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

การประชุม Program Management Reviews ครั้งที่ ๑๒ (PMR 12)



พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปประชุม Program Management Reviews ครั้งที่ ๑๒ (PMR 12) โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

กองทัพอากาศ ให้การต้อนรับกองทัพอากาศอินเดีย



พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปาริจิต สุราบห์ และคณะ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช



พลอากาศตรี คงศักดิ์ จันทรโสภณ รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปาริจิต สุราบห์ และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกองทัพอากาศตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ สรุบทบทวนการทำ ETM และการวิเคราะห์ ให้กับนักบิน และเจ้าหน้าที่กองซ่อมบำรุงอากาศยานโรงเรียนการบิน

พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ประทีป โลหิตศิริ วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ ในโอกาสเดินทางไป สรุบทบทวนการทำ ETM และการวิเคราะห์ให้กับนักบิน และเจ้าหน้าที่กองซ่อมบำรุงอากาศยานโรงเรียนการบิน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม



รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ สังเกตการณ์การฝึกพร้อมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ



พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาศัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ เยือนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารโตเกียว เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น ก่อนเดินทางไปสังเกตการณ์การฝึกพร้อมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่เมืองคาวาซากิ โดยมีนาวาอากาศเอก ไวกิจน เกิงผาก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำโตเกียว ให้การต้อนรับและข้อมูลเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกพร้อมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่เมืองคาวาซากิ เพื่อเรียนรู้และเป็นแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่เมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกพร้อมรับเหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติธรรมชาติในระดับประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาภัยพิบัติจากต่างประเทศร่วมสังเกตการณ์ฯ จำนวนมาก โดยนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการฝึกด้วย สถานการณ์ในการฝึกได้จำลองขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่ประเทศเคยประสบ ได้แก่ แผ่นดินไหว อาคารทรุด ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการและควบคุมสูงสุด พร้อมการบูรณาการการปฏิบัติจากหน่วยงานพลเรือนที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางร่วมปฏิบัติ มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพื่อใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ทันเวลา ทั้งนี้การฝึกดังกล่าวเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและติดอยู่ในอาคารที่ทรุดตัว ถูกฝัง หรือติดอยู่ในยานพาหนะและยังมีชีวิตอยู่ให้ได้รับความปลอดภัยพร้อมดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อส่งตัวไปรับการรักษาในสถานที่ที่เหมาะสม

กองบิน ๔ จัดกิจกรรมลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวาเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี ๒๕๖๑



นาวาอากาศเอก วรพล ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๔ จัดกิจกรรมลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวาเพื่อเตรียมการป้องกันอุทกภัย ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอตาคลี กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล ถางหญ้า ตัดต้นไม้ ลอกคลอง เป็นการเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน และเตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์